

## “โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 2563”

วันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืชรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้เกียรติเป็นประธาน

เปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองบัว

อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2563

ณ ห้องประชุมโพนทอง ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว

อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายนิคม พลาพล

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว

กล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกจิตอาสาในพื้นที่

เข้าร่วมโครงการ ฯ จากสถานการณ์ภัยพิบัติในปัจจุบัน

กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งให้จังหวัดจัดตั้งชุดปฏิบัติการ

จิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้น อย่างน้อย 50 คนต่อแห่ง และให้ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร

ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเมื่อดำเนินการฝึกอบรมแล้ว ผู้อำนวยการ

ท้องถิ่น จะออกคำสั่งมอบหมายภารกิจให้จิตอาสาปฏิบัติงานช่วยเหลือเจ้าพนักงาน ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ต่อไป ซึ่งการฝึกอบรมได้รับเกียรติจากชุดครูฝึกจิตอาสาภัยพิบัติจังหวัดอุดรธานี โซน 2 และโซน 4 โดยมี จ.ส.อ.ชนาธิป

ไทยภักดี ทน.สพ.อบต.สุขเล่า ทำหน้าที่ หัวหน้าชุดครูฝึก ในการฝึกอบรมให้ความรู้กับสมาชิกจิตอาสาที่เข้าร่วมโครงการ

ตลอดระยะเวลา 3 วัน



จัดทำโดย : เทศบาลตำบลหนองบัว (กองวิชาการและแผนงาน)

999 หมู่ 4 ถนนเลี่ยงเมืองอุดร-ขอนแก่น ตำบลหนองขอนกว้าง

อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 ☎ 042-932191

www.nongbuadon.go.th 📧 nongbuadon999@gmail.com





## โครงการฝึกอบรมสร้างความปลอดภัย



วันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมสร้างความปลอดภัยขั้นพื้นฐานในเทศบาลตำบลหนองบัว ตาม พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมโพนทอง ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายนิติชาติ สายทองสุข หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ตำบลหนองบัว กล่าวรายงาน มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัว หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาล เข้าร่วมโครงการ จำนวน 120 คน ดำเนินการฝึกอบรมโดยชุดครูฝึกดับเพลิงกู้ภัยศูนย์ฝึกดับเพลิงกู้ภัยเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีนายฉัตร สุภโตชะ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการเทศบาลตำบลหนองบัว เป็นหัวหน้าชุดครูฝึกพร้อมทีมงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการจัดการและดูแลสถานที่หน่วยงานให้มรสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ การกำหนดแผนและปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุร่วมกันของบุคลากรในองค์กร รวมถึงเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ให้แก่บุคลากรในการป้องกันและระงับอัคคีภัย อีกด้วย





## โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3)

วันพุธ ที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองบัว จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3) ประจำปี 2563 ขึ้น ณ ห้องประชุมโพนทอง ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมี ดร.บุญเหลือ บุปพามาลา ประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองบัวเป็นประธานเปิดกิจกรรม ในช่วงเช้า เริ่มด้วยกิจกรรมหน้าเสาธง สวดมนต์ไหว้พระ การคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุและรับฟังการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ สมุนไพรเพื่อสุขภาพ/พืช ผัก ผลไม้ โดยวิทยากรผู้มีความรู้ความชำนาญจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว และในช่วงบ่ายรับฟังการบรรยายให้ความรู้ด้านการออกกำลังกายลดความเสี่ยงโรคเรื้อรังและการจัดกิจกรรมนันทนาการ โดยที่มหาวิทยาลัยจากศูนย์การศึกษานอกกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองอุดรธานี







# โครงการ

## “ระจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓”

# หนูน้อยเข้าวัด



### ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหนองบัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชุมชนดอนหัน

วันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2563  
และวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563

นายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานเปิดโครงการหนูน้อยเข้าวัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหนองบัว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนดอนหัน ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ วัดโพธิ์ศรีโสภณ บ้านหนองไผ่ ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และ ณ วัดศรีโพธิ์ทองรัตนาราม บ้านพรสวรรค์ ต.หนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัว และผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการนักเรียนให้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีความรู้เกี่ยวกับวันสำคัญทางพุทธศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมนอกสถานที่ และเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งกิจกรรมมีการทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ การถวายสังฆทาน การรับฟังพระธรรมเทศนา การร่วมทำความสะอาดวัด และการเวียนเทียนรอบศาลาการเปรียญ





## โครงการจัดการขยะทั่วไปและขยะพิษในชุมชน

วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายนิคม พลพาล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานเปิดโครงการจัดการขยะทั่วไปและขยะพิษในชุมชน เทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมโพนทอง ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้ความรู้ และสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนและเครือข่าย (อถล.) เพื่อร่วมกันลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน รวมถึงการนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ จากการนำขยะมารีไซเคิล เป็นเครื่องมือ เครื่องใช้ภายในครัวเรือน และยังสามารถนำมาผลิตเพื่อสร้างรายได้ให้กับ ผู้เข้ารับการอบรม รวมถึงการต่อยอดโดยการสร้างกลุ่มวิสาหกิจภายในชุมชน เพื่อสร้างรายได้จากการจำหน่ายภายใน ชุมชนและส่งออกขายยังพื้นที่ใกล้เคียงในการฝึกอบรมได้มีหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน และประชาชนที่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ซึ่งได้รับความรู้จาก นางสาวกิตติยา พงษ์ไทย เจ้าพนักงานสุขาภิบาลปฏิบัติงาน สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และนายทองอยู่ พรหมทอง ประธานชุมชน โนนอุทุมพร เทศบาลนครอุดรธานี เป็นรูปแบบการบรรยายให้ความรู้และสาธิตการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ให้นำกลับมาใช้ประโยชน์ ได้







## ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



วันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ตำบลหนองบัว พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ ท่านพิติภณ โพธิ์ไธ้ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมคณะ ในการเข้าตรวจเยี่ยม ติดตามผลการปฏิบัติราชการ รับฟังปัญหา พร้อมให้คำแนะนำ ในส่วนงานแผนที่ภาษีและงานด้านการบริหารการศึกษาศึกษา ของเทศบาลตำบลหนองบัว พร้อมทั้งได้ตรวจเยี่ยม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลหนองบัว ทั้งสองศูนย์ฯ

